

## NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI

Lê Thị Giang<sup>1\*</sup>, Lê Thị Hương<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

<sup>2</sup>Trường Đại học Tây Bắc

### TÓM TẮT

Trong bài viết, tác giả phân tích các yếu tố cơ bản có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng con người. Cụ thể, tác giả phân tích các yếu tố: Thực tiễn lịch sử Việt Nam, tư tưởng của dân tộc Việt Nam, tư tưởng của Nho giáo và Phật giáo, tư tưởng của chủ nghĩa nhân văn Phương Tây, tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh. Tác giả khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, về xây dựng con người hình thành không phải là ngẫu nhiên mà là tất yếu lịch sử.

**Từ khóa:** Hồ Chí Minh, con người, tư tưởng, sự hình thành, nguồn gốc

### ĐẶT VẤN ĐỀ

Bất kỳ một học thuyết, tư tưởng, quan điểm nào trong lịch sử nhân loại ra đời cũng đều trên cơ sở những điều kiện nhất định. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển ở thế kỷ XX không nằm ngoài quy luật chung ấy. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập đến những yếu tố có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng con người.

### NỘI DUNG

#### Thực tiễn lịch sử Việt Nam

Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, xây dựng con người là quá trình đi từ thực tiễn đến lý luận, từ lý luận đến thực tiễn.

Về mặt thực tiễn, ngoài việc chứng kiến những thành tựu của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga 1917, khảo sát thực tiễn đời sống và thực tiễn đấu tranh chống đế quốc, thực dân của nhân dân các nước trên thế giới mà Hồ Chí Minh đã đi qua thì thực tiễn lịch sử Việt Nam là một trong những yếu tố cơ bản hình thành nên tư tưởng của Người về con người, xây dựng con người.

Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu tiến công quân sự để xâm lược Việt Nam. Sau khi đánh chiếm nước ta, thực dân Pháp đã thiết lập bộ máy thống trị thực dân. Về kinh tế, chúng thi hành chính sách bóc lột, khai thác thuộc địa.

Chúng ra sức khai thác tài nguyên, vơ vét của cải của nhân dân ta mang về chính quốc. Chúng bóc lột nhân dân ta đến tận xương tủy. Về chính trị, chúng thi hành chính sách chuyên chế với bộ máy đàn áp nặng nề. Chúng bóp nghẹt tư do, dân chủ, thẳng tay đàn áp, khủng bố, dìm các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong biển máu. Chúng thi hành chính sách chia rẽ rất thâm độc. Chúng gây chia rẽ hận thù giữa các vùng, miền, dân tộc, dòng họ và giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, đặc biệt giữa Việt Nam với Lào và Campuchia. Về văn hóa, chúng thi hành triệt để chính sách văn hóa nô dịch, gây tâm lý tự ti, vong bản, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, đồi phong bại tục. Chúng tìm mọi cách để bung bít và ngăn chặn ảnh hưởng của nền văn hóa tiến bộ trên thế giới vào Việt Nam. Chúng thi hành chính sách ngu dân để dễ bề thống trị.

Sự xâm lược, cai trị của thực dân Pháp, sự thối nát, bạc nhược của triều đình phong kiến đã đẩy nhân dân ta vào cảnh một cổ hai tròng.

Sống trong nỗi thống khổ một cổ hai tròng, các tầng lớp nhân dân ta đã có những cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức, bóc lột, bất công nhằm giành lại độc lập, tự do và hạnh phúc. Đó là: Phong trào *Cần vương* (1885 – 1896) do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động đã mở cuộc tấn công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế. *Cuộc khởi nghĩa Hương Khê* của Phan Đình Phùng (1885 - 1895). *Cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế* do Hoàng

\* Tel: 0962379006; Email: giangtrhanoi@gmail.com

Hoa Thám lãnh đạo (1804-1913). Phong trào Đông du của Phan Bội Châu (1905-1909). Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh (1906-1909). Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới diễn ra vào năm 1925 - 1926. Phong trào cách mạng quốc gia tư sản (1927 - 1930) gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính... Các cuộc khởi nghĩa, phong trào yêu nước nổ ra đã thể hiện tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam nhưng cuối cùng tất cả đều bị chìm trong biển máu.

Sống trong cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân bị nô lệ cùng với việc chứng kiến nỗi khổ của nhân dân lao động trên thế giới bị áp bức, bóc lột, Hồ Chí Minh đã nhận thức rằng, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc ở đâu cũng tàn bạo, độc ác, bất công, người lao động ở đâu cũng bị áp bức, bóc lột, đày đọa; Nhận thức đó đã tạo nên sự thống nhất giữa tư tưởng và tình cảm của Hồ Chí Minh về con người. Đó là hoài bão, lý tưởng yêu nước, thương dân, đau trước mọi nỗi đau của đồng bào, nhân loại bị áp bức, bóc lột. Yêu thương con người gắn liền với ý chí đấu tranh giải phóng con người trở thành động cơ, mục đích, khát vọng mãnh liệt suốt cả cuộc đời của Hồ Chí Minh. Có thể nói rằng, thực tiễn lịch sử Việt Nam đã góp phần làm sâu đậm thêm lòng nhân ái của Người.

### Tư tưởng của dân tộc Việt Nam

Khi tiếp cận lịch sử dân tộc, với tư chất thông minh, Hồ Chí Minh đã có những hiểu biết sâu sắc lịch sử tư tưởng dân tộc nói chung cũng như tư tưởng về con người, xây dựng con người nói riêng. Người đã kế thừa và phát huy những giá trị tích cực trong tư tưởng về con người, xây dựng con người trong lịch sử dân tộc.

*Một là*, kế thừa triết lý về đạo làm người. Đạo làm người là một trong những vấn đề được bàn đến nhiều trong lịch sử tư tưởng dân tộc. Nội dung của nó là yêu nước, yêu độc lập tự do, có ý thức về dân tộc, về cộng đồng dân tộc, ý chí tự lực tự cường, về lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, hiếu thảo, coi trọng tình nghĩa, kính trên nhường dưới, trung thực,

giản dị, kiên cường, bất khuất...

Phát triển triết lý về đạo làm người của dân tộc, trong điều kiện xã hội mới, Người cho rằng, đạo lý sống của người cách mạng là yêu nước, thương dân, thương nhân loại bị áp bức, bóc lột, là đấu tranh nhằm làm cho dân có ăn, có mặc, có chỗ ở, được học hành, đem trí dân, sức dân làm lợi cho dân, sống với nhau có tình, có nghĩa. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh hết sức coi trọng việc bồi dưỡng đạo lý làm người cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều này không chỉ cho chúng ta thấy sự hiểu biết sâu sắc quá trình phát triển nhân cách con người của Hồ Chí Minh, mà còn phản ánh đậm nét việc Người kế thừa và nâng cao những giá trị nhân văn trong truyền thống văn hóa của dân tộc.

*Hai là*, kế thừa và phát triển tư tưởng đề cao vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử dân tộc. Trong lịch sử dân tộc, vị trí, vai trò của con người luôn được đề cao. Kế thừa và phát triển tư tưởng đó, Hồ Chí Minh coi quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử, là chủ thể sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, là lực lượng đông đảo của cuộc cách mạng, là mục tiêu và động lực của cuộc cách mạng. Không chỉ có vậy, Hồ Chí Minh luôn tin vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng thương yêu nhân dân. Sự tin tưởng ấy, tình thương ấy của Người không bao giờ dừng lại ở ý thức, tư tưởng mà trở thành ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng con người, giành lại tự do, nhân phẩm và giá trị làm người cho con người.

*Ba là*, kế thừa và phát triển tư tưởng giáo dục trong điều kiện mới. Hồ Chí Minh cho rằng giáo dục con người phải đủ đức, đủ tài, phải vừa hồng vừa chuyên, sống phải có lý tưởng, phải có ý chí vươn lên để tự hoàn thiện mình ở mọi mặt, đem tài chí của mình để xây dựng đất nước. Vì thế, khi đi thăm các nơi đào tạo cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước hay trong các bức thư gửi học sinh, các thầy cô giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở phải chú ý giáo dục ý thức đạo đức, ý thức trách nhiệm công dân, đạo lý làm người, coi đó là những phẩm chất quan trọng của con người trong xã hội mới.

## Tư tưởng của Nho giáo và Phật giáo

### Tư tưởng của Nho giáo

Nho giáo là một trường phái triết học của Trung Hoa cổ đại do Khổng Tử sáng lập. Nho giáo rất coi trọng vấn đề xây dựng con người thông qua vai trò của giáo dục. Với học vấn uyên thâm về Nho giáo, Hồ Chí Minh đã đánh giá được những mặt tích cực và hạn chế trong quan niệm của Nho giáo về con người và xây dựng con người; đã khai thác và phát huy những yếu tố tích cực phù hợp với con người Việt Nam.

*Một là*, Hồ Chí Minh trân trọng mặt tích cực, tiến bộ trong quan điểm của Nho giáo về con người. Đó là quan niệm cho rằng con người sống có lý tưởng, kiên cường, bất khuất, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn.

*Hai là*, Hồ Chí Minh tiếp thu tư tưởng của Nho giáo về xây dựng con người. Trong xây dựng con người, Hồ Chí Minh hết sức coi trọng đạo đức, coi đó là gốc của người cách mạng. Người nói: “Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc rất là quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng” [4, tr. 329]. Người nhấn mạnh rằng, chính tâm, tu thân là con đường cơ bản để hoàn thiện nhân cách. Chính tâm, tu thân để trị quốc, bình thiên hạ.

*Bốn là*, Hồ Chí Minh cũng phê phán những mặt tiêu cực trong tư tưởng của Nho giáo về con người và xây dựng con người. Chẳng hạn, con người trong quan niệm của Nho giáo là con người nghĩa vụ, không hề bộc lộ cá tính, không có sự phát triển toàn diện, dễ bằng lòng với thực tại, sống theo tôn ti trật tự, đẳng cấp.

### Tư tưởng của Phật giáo

Phật giáo ra đời vào thế kỷ VI trước công nguyên ở Ấn Độ trên vùng đất Nepal ngày nay. Nổi bật trong tư tưởng của Phật giáo là vấn đề đạo đức trong triết lý nhân sinh.

Khi tiếp cận tư tưởng Phật giáo, Hồ Chí Minh đã khai thác những mặt tích cực, phê phán những tiêu cực trong quan niệm về con người. Chẳng hạn, mặt tích cực của Phật giáo là khuyến con người sống có đạo đức, từ bi, hy

xả, sống giản dị, hướng tới cái thiện. Nhân ngày Phật đản, Hồ Chí Minh viết: “Đời sống của nhân dân ta ngày càng được cải thiện, cũng giống như tôn chỉ, mục đích của đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui, ấm no” [3, tr. 290]. Trong thư gửi Hội nghị đại biểu Phật giáo, năm 1964, Hồ Chí Minh viết: “Đồng bào Phật giáo cả nước, từ Bắc đến Nam đều cố gắng thực hiện lời Phật dạy là: đem lại lợi ích vui sướng cho mọi người, quên mình vì người khác” [4, tr. 315]. Trong cuộc sống hàng ngày, Hồ Chí Minh không chỉ khuyến con người sống hướng tới cái thiện mà còn có những việc làm cụ thể thể hiện tính thiện của Phật giáo. Chẳng hạn, Người quan tâm tới bữa ăn của giáo nữ, quan tâm từ trẻ thơ đến người già trong quần chúng nhân dân.

Phát triển tư tưởng nhập thế của Phật giáo trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc đạo như việc đời, hướng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Người từng nói: Làm phật pháp không xa rời thế gian, kêu gọi mọi người hãy tham gia cứu đói, diệt dốt. Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa nhân bản cao đẹp của Phật giáo hướng vào nhân tố con người trong mọi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Phản đối chế độ bất công, chế độ đẳng cấp, đòi tự do, bình đẳng, dân chủ cho mọi người, Hồ Chí Minh từng viết: “Đức Phật đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, muốn cứu chúng sinh ra khỏi khổ nạn Người phải hy sinh tranh đấu, diệt lũ ác ma” [2, tr. 197].

### Tư tưởng của chủ nghĩa nhân văn phương Tây

Chủ nghĩa nhân văn phương Tây xuất hiện vào thời kỳ văn hóa Phục hưng. Chủ nghĩa nhân văn phương Tây ra đời lấy con người làm trung tâm, thước đo tất thảy mọi việc, khẳng định giá trị cao quý của con người. Họ nói đến và khẳng định các quyền thiêng liêng của con người: tự do, bình đẳng, bác ái; khẳng định sức mạnh sáng tạo của con người, kịch liệt chống lại chủ nghĩa kinh viện, yêu cầu giải phóng con người.

Chủ nghĩa nhân văn phương Tây đã đưa sự phê phán chủ nghĩa kinh viện lên đến đỉnh cao, đề cao vai trò của cá nhân con người, coi con người cá nhân là trung tâm của vấn đề triết học. Điều này thể hiện ở khuynh hướng đòi tự do dân chủ, tự do cá nhân...

Từ quan điểm trên, chủ nghĩa nhân văn phương Tây bàn đến sự phát triển con người, trong đó đặc biệt quan tâm đến sự phát triển con người về mặt trí tuệ, thiết lập môi trường thuận lợi cho sự phát triển con người. Henvétuyt coi sự phát triển của trí tuệ con người không thể thực hiện bằng cách nào khác ngoài giáo dục, khẳng định con người là sản phẩm của giáo dục. Còn Phoiơbắc chỉ ra là phải loại trừ những học thuyết duy tâm tôn giáo ra khỏi cuộc sống tinh thần của con người, và triết học phải đem lại cho con người một cuộc sống thực sự hạnh phúc.

Như vậy, từ khi chủ nghĩa nhân văn phương Tây ra đời và phát triển mạnh mẽ ở thời kỳ Phục hưng đến trước khi chủ nghĩa Mác xuất hiện thì vấn đề con người, xây dựng con người là một trong những vấn đề trọng tâm và có những bước phát triển thể hiện một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Đó là: Khẳng định các quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của con người; đề cao vị trí và vai trò của con người, coi con người là trung tâm của mọi vấn đề triết học; có khuynh hướng đòi tự do, dân chủ, tự do cá nhân; coi trọng sự phát triển của con người và vai trò quan trọng của giáo dục với sự phát triển của con người; có khát vọng xây dựng một xã hội tiến bộ nhằm tạo môi trường để con người có cơ hội phát triển; thông qua các cuộc vận động dân tộc, dân chủ diễn ra sôi nổi, những giá trị tích cực của nền văn hóa phương Tây từng bước ảnh hưởng vào nước ta. Nó không những lôi cuốn những nhà nho tiến bộ mà còn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với thế hệ trẻ

Cùng với việc kế thừa những hạt nhân hợp lý trong tư tưởng triết học phương Đông về con người, xây dựng con người, Hồ Chí Minh còn nghiên cứu và tiếp thu những giá trị của nền văn hóa dân chủ và cách mạng phương Tây. Người sớm làm quen với nền văn hóa Pháp nói riêng và văn minh phương Tây nói chung.

Trong những năm bốn ba khắp châu Âu, châu Á, châu Phi, Hồ Chí Minh không chỉ tiếp xúc với các nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, không chỉ đọc các tác phẩm của các nhà dân chủ khai sáng Pháp mà còn đọc bản *Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền* của Cách mạng Pháp năm 1789. Những điều đó cho chúng ta thấy sự am hiểu những giá trị của chủ nghĩa nhân văn phương Tây ở Hồ Chí Minh là rất sâu sắc và nhuần nhuyễn. Điều này được thể hiện ở chỗ:

Hồ Chí Minh đã tiếp thu những tư tưởng về tự do và bình đẳng. Người từng nói: Không có gì quý hơn độc lập tự do, và trên thực tế, Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời mình để đấu tranh cho độc lập của dân tộc và tự do cho nhân dân.

Hồ Chí Minh tiếp thu các giá trị về quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Trong bản *Tuyên ngôn độc lập*, Người viết: *"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tao hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc..."* [1, tr. 1].

Coi trọng con người. Hồ Chí Minh đã lên án rất gay gắt sự xâm lược và cai trị của thực dân Pháp làm cho nhân dân ta dốt nát, làm cho giống nòi ta suy nhược. Trong xây dựng con người, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự phát triển toàn diện của con người.

#### Tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác – Lênin không có các tác phẩm chuyên nghiên cứu về con người, nhưng ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin lại luôn xuất phát từ những vấn đề con người và nhằm mục tiêu cuối cùng là giải phóng con người.

Khi tiếp cận chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã nhanh chóng nắm bắt được những luận điểm về con người và xây dựng con người một cách toàn diện và triệt để. Trên cơ sở đó, Người xây dựng tư tưởng về con người, về xây dựng con người, nâng tư tưởng dân tộc về con người, xây dựng con người lên

tâm cao mới một cách linh hoạt và sáng tạo. Cụ thể:

**Một là,** Hồ Chí Minh đã tiếp thu quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người, quá trình hình thành và phát triển con người. Trên cơ sở đó, Người coi con người là một thực thể sinh học - xã hội, bản chất con người gắn liền với mối quan hệ hiện thực sinh động và rất cụ thể. Điều này cho phép Hồ Chí Minh nắm bắt được quy luật hình thành và phát triển nhân cách của con người Việt Nam, từ đó đề ra những phương thức đúng đắn có hiệu quả để đào tạo và phát triển con người.

**Hai là,** Hồ Chí Minh kế thừa quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người, phát triển toàn diện con người. Trên cơ sở đó, Người đã nêu ra những tiêu chí về phẩm chất, năng lực của con người Việt Nam để định hướng cụ thể cho quá trình xây dựng con người, đó là con người có đạo đức cách mạng, có trí tuệ, có trình độ chuyên môn cao, có sức khỏe tốt và có năng lực thẩm mỹ.

**Ba là,** Hồ Chí Minh kế thừa và tiếp thu tư tưởng về giải phóng con người của chủ nghĩa Mác – Lênin. Người coi sự nghiệp cách mạng là công việc của nhân dân, của cả cộng đồng dân tộc và cuộc đấu tranh để giải phóng con người chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân con người. Con người phải là chủ thể tích cực, sáng tạo của sự nghiệp giải phóng ấy.

### **Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh**

Tư tưởng bao giờ cũng là sản phẩm của con người, do con người khái quát và sáng tạo trên cơ sở nhận thức hiện thực khách quan. Nó là kết quả của một quá trình tư duy dựa trên động lực thực tiễn. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, về xây dựng con người không nằm ngoài quy luật đó. Tư tưởng của Người là sự khái quát thực tiễn, sự hợp lưu giá trị tư tưởng về con người của dân tộc Việt Nam và nhân loại thông qua yếu tố nội sinh đó là tư duy kiệt xuất, sự cống hiến toàn tâm, toàn lực vì con người Việt Nam của Hồ Chí Minh.

Nói đến tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, về xây dựng con người trước hết phải kể đến cuộc đời và hoạt động cách mạng của Người.

Hồ Chí Minh là người có cuộc sống và hoạt động thực tiễn vô cùng rộng lớn và phong phú. Trong cuộc đời, đã có lúc, Người phải trải qua những cay đắng, khổ cực, những hiểm nghèo; phải trải qua nỗi buồn của con người thiếu vắng một gia đình bình thường. Người đã từng đi nhiều nước trên thế giới, thông thạo nhiều ngoại ngữ, làm nhiều nghề, chứng kiến nhiều cảnh đời khổ cực, giữ nhiều cương vị khác nhau, có quan hệ quốc tế rộng lớn. Chính thực tiễn phong phú đó đã đem lại cho Hồ Chí Minh vốn sống, vốn hiểu biết về con người hết sức sâu sắc.

Tư tưởng về con người và xây dựng con người của Hồ Chí Minh có sự thống nhất giữa lý tưởng và tình cảm về con người của Người. Đó là lý tưởng yêu nước thương dân, xúc động trước mọi nỗi đau của đồng bào, nhân loại cần lao bị áp bức, bóc lột. Tình yêu thương con người của Hồ Chí Minh gắn liền với ý chí đấu tranh giải phóng con người, trở thành động cơ, mục đích, thành niềm đam mê mãnh liệt của cả cuộc đời Người. Hồ Chí Minh không đứng bên ngoài, ở trên cao mà hòa cùng cuộc sống của nhân dân, luôn ở trong lòng nhân dân, chia cùng một mức sống, cùng buồn vui với mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi dân tộc.

Nhân cách, lối sống, phong cách của Hồ Chí Minh là một trong những yếu tố cơ bản hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, về xây dựng con người. Đó là hình mẫu lý tưởng, một con người khi còn sống trở thành huyền thoại, khi mất trở thành biểu tượng. Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa cái vĩ đại và cái bình thường, giữa lý tưởng với hiện thực cụ thể, giải quyết những vấn đề lớn của con người trong những công việc tỉ mỉ cụ thể hàng ngày. Không chỉ có vậy, ở Hồ Chí Minh còn có sự thống nhất trong một con người những phong cách của một nhà chính trị gia dạn, một nhà ngoại giao, một trí thức uyên bác với phong cách của một con người bình thường nhưng hết sức gần gũi, thân thương. Đó là sự thống nhất trong con người những giá trị dân tộc và nhân loại, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, về xây dựng con người được tiếp thu từ nhiều nền văn hóa, nhưng nó không phải là những con số cộng giản đơn mà tất cả được đặt vào hoàn cảnh, điều kiện của Việt Nam. Bằng trí tuệ thiên tài của mình, Hồ Chí Minh đã xây dựng tư tưởng về con người và xây dựng con người mới đầy sáng tạo, rất Việt Nam. Với tư chất thông minh, một phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, Hồ Chí Minh đã khái quát giá trị tư tưởng dân tộc, tìm hiểu tất cả những học thuyết lớn như: Nho giáo, Phật giáo, chủ nghĩa nhân văn phương Tây. Người đã đánh giá những mặt tích cực, những mặt còn hạn chế của các học thuyết ấy. Học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin về con người và xây dựng con người đã mở ra chân trời rộng lớn cho sự sáng tạo của Hồ Chí Minh với một loạt vấn đề lớn về con người trong cách mạng Việt Nam. Đó chính là sự kế thừa có chọn lọc, sự vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng về con

người ở tầm cao mới của thời đại.

## KẾT LUẬN

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, về xây dựng con người bắt nguồn từ thực tiễn lịch sử dân tộc, từ những giá trị tinh hoa của tư tưởng Việt Nam, tư tưởng phương Đông, chủ nghĩa nhân văn phương Tây và tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chính nhờ sự linh hội, kế thừa và phát triển những giá trị tinh hoa ấy, Hồ Chí Minh đã giải quyết thành công những vấn đề của dân tộc và thời đại, làm cho tư tưởng về con người và xây dựng con người đạt tới giá trị lâu bền của lịch sử.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh (1995), *Toàn tập*, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
2. Hồ Chí Minh (1995), *Toàn tập*, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
3. Hồ Chí Minh (1996), *Toàn tập*, tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
4. Hồ Chí Minh (1996), *Toàn tập*, tập 11, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

## SUMMARY

### THE ORIGINAL OF FORMATION OF HO CHI MINH THOUGHTS ON HUMAN BEINGS, HUMAN DEVELOPMENT

Le Thi Giang<sup>1\*</sup>, Le Thi Huong<sup>2</sup>

<sup>1</sup>TNU University of Medicine and Pharmacy

<sup>2</sup>Tay Bac University

In the article, the author analyzes the fundamental factors which have a strong influence on the formation of Ho Chi Minh's thoughts about people and people development. In particular, the author analyzes specific elements including Practices Vietnam history, ideology of the people of Vietnam, the thought of Confucianism and Buddhism, the thought of Western humanism, Marxist ideology - Lenin, subjective factors of Ho Chi Minh. The author asserts that Ho Chi Minh's idea about human beings, human construction is not accidental but historical inevitability.

**Keywords:** *Ho Chi Minh, People, ideas, formation, backgrounds.*

Ngày nhận bài: 08/11/2017; Ngày phân biên: 30/11/2017; Ngày duyệt đăng: 29/12/2017

\* Tel. 0962379006; Email: giangtrhanoi@gmail.com